

น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์

บทนำ

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานตลอดระยะเวลายาวนานกว่า ๗๐ ปี เพื่อประชาชนชาวไทยให้อยู่ดี กินดี ทรงพระราชทานองค์ความรู้มากมายให้แก่ประชาชนได้น้อมนำไปเป็นหลักในการดำรงชีวิต และมีพระราชดำริให้ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและนำไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคหนึ่งที่น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ประชาชน มุ่งหวังส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นโยบายต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และจังหวัด ล้วนแต่ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีสันติสุข มีความเป็นธรรมในสังคม ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากมีประสิทธิภาพ จึงต้องส่งเสริมให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชาสู่ ให้ได้พบเจอแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปฏิบัติจริง สามารถนำไปแนะนำ ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตากต่อไปได้ จึงได้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องศาสตร์พระราชาสู่
2. เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงกับผู้ที่ได้น้อมนำมาปฏิบัติจริง
3. เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาแนวทางแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับงานส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดตาก

ความหมายของศาสตร์พระราชาสู่

ศาสตร์พระราชาสู่ จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน Credit อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๑. จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการนำทาง ประกอบด้วยสามห่วง สองฐาน คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัว มีฐานความรู้ และ ฐานคุณธรรม

๒. วิธีการของศาสตร์พระราชาสู่คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คน วัตถุประสงค์ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เข้าใจ หมายถึง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว การใช้และแสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์และการวิจัย การทดลองใช้จนได้ผลจริงก่อน เข้าถึง หมายถึงการระดมจากข้างใน เข้าใจกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา และสร้างปัญญาสังคม พัฒนา หมายถึง การพัฒนาที่ประชาชนเริ่มต้นด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองได้ และมีต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้

๓. การประยุกต์แห่งศาสตร์พระราชาสู่ ต้องทำให้ด้วยความรัก ความปรารถนาและด้วยใจ ต้องประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน ไม่ยึดติดตำรา ปรับตามบุคคล สภาพพื้นที่และสถานการณ์ ตัวอย่างของการประยุกต์แห่งศาสตร์พระราชาสู่ได้แก่ โครงการพระราชดำริกว่า ๔๐๐๐ โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ แก่ล้งดิน แก้มลิง ฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา หล้าแฝก เชื้อนป่าสักชลสิทธิ์ สถานีวิทยุ อส ถนนวงแหวน ถนน

รัชดาภิเษก ทางด่วนลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี สะพานพระราม ๘ ฟอนท์ไทยจิตรลดา และเสาอากาศสูสี เป็นต้น

๔. ผลลัพธ์ ของศาสตร์พระราชา คือแผ่นดินโดยธรรมและประโยชน์สุขแห่งมหาชน

/ชาวสยาม...

ชาวสยามตามพระปฐมบรมราชโองการ พออยู่พอกิน และรู้จักสามัคคี อันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา		
<p style="text-align: center;">การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ครอบแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม (Reign in righteousness for the well-being of Thai citizens) พออยู่พอกิน (Living in contentment) รู้รักสามัคคี (Living in harmony and unity)</p>		ผลลัพธ์ (Ends)
<p>โครงการพระราชดำริกว่าสี่พันโครงการ สถานีวิทยุ อ.ส. ถนนวงแหวน ถนนรัชดาภิเษก ทางด่วนลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี สะพานพระราม ๘ ฟอนท์ไทยจิตรลดา เสาอากาศสูสี ฯลฯ</p> <p style="text-align: center;">↑</p> <p>เกษตรทฤษฎีใหม่ แก่งลัดดิน แก้มลิง ฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา หล้าแฝก เชื้อนป่าสักกลสิทธ์ ฯลฯ</p> <p>ทำให้ด้วยความรัก ความปรารถนาดี ด้วยใจ ประยุกต์ใช้อย่างยืดหยุ่น ไม่ยึดติดตำรา ปรับตามบุคคล สภาพพื้นที่ สถานการณ์ Flexibly apply. Do not adhere to text book. Adapt to individual, geography, and contingency.</p>		การประยุกต์ (Applications)
เข้าใจ (Understanding)	เข้าถึง (Connecting)	พัฒนา (Development)
-ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical data) -ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (Existing data) -วิเคราะห์และวิจัย (Analytics and Research) -ทดลองจนได้ผลจริง (Experiment till actionable results)	-ระเบิดจากข้างใน (Inside-out blasting) -เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Understand target) -สร้างปัญญา (Educate)	-เริ่มต้นด้วยตนเอง (Self-initiated) -พึ่งพาตนเองได้ (Self-reliance) -ต้นแบบเผยแพร่ความรู้ (Prototype and role model)
คน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม		
<p style="text-align: center;">ทางสายกลาง (The middle path)</p>		ปรัชญาในฐานะหลักการนำทาง (Philosophy as guiding principles)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)		

ดร. อานนท์ สักดิวิชัย วาดรูป

ขอบเขตของการศึกษา

ผู้เข้าร่วมในการให้ข้อมูลหรือเข้าร่วมเวที เรื่อง “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์” ไต่ถาม บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเวที เรื่อง “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์” คือ ประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีแสดงเจตนาธรรมณ์ ความตั้งใจ ความมุ่งหวัง ที่จะทำเพื่อแผ่นดินเกิดและการสหกรณ์ไทย โดยการเขียนลงกระดาษ

วิธีการดำเนินงาน

สำหรับองค์ความรู้เรื่อง “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์” ได้
/กำหนดวิธี...

กำหนดวิธีในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมาย ความเข้าใจของศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชาดำริต่าง ๆ การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์

๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรื่อง “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์” ในภาพรวม

๓. การศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ องค์กรที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโดยการสร้างทีมงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มีเอกสารผลการศึกษาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์”

๒. ผู้เข้าร่วมเวทีมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงกับผู้ที่ได้น้อมนำมาปฏิบัติจริง นำมาประยุกต์ใช้กับงานส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดตาก

๓. ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการทำงานร่วมกันเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีทีมงานที่เข้มแข็งมีแนวความคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนางานสหกรณ์

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

กิจกรรม	มี.ย.๖๐	ก.ค.๖๐	ส.ค.๖๐	ก.ย.๖๐
๑. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ๑.๒ แผนจัดการความรู้ของหน่วยงาน	←→			
๒. การบ่งชี้ความรู้ - แผนการจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์กรม		←→		
๓. การสร้างและแสวงหาความรู้		←→		
๔. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้			←→	
๕. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ				←→

๖. การเข้าถึงความรู้ - เผยแพร่องค์ความรู้ใน Website			←→	
๗. ติดตามความก้าวหน้า/ทบทวน องค์ความรู้ และรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				←→

สรุปผลการจัดการความรู้เรื่อง “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์”

ฝ่ายบริหารทั่วไป นำเสนอเรื่องในหลวงของฉันท

ภาพที่พสกนิกรชาวไทย เห็นกันอย่างคุ้นตา ก็คือการที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องที่ต่างๆ พระองค์ทรงถือแผนที่ด้วยพระหัตถ์ข้างซ้าย ทรงจับปากกาด้วยพระหัตถ์ข้างขวา ทรงคล้องพระศอกด้วยกล้องถ่ายรูป ตรัสถามความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างไม่ทรงถือพระองค์ บางครั้งพระองค์เสด็จไปในพื้นที่ทุรกันดาร จนนำพระเสโทหลังริน ทัวพระวรกาย ถือกระนั้นพระองค์ก็หายย่อ ท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงไม่ ด้วยพระองค์ทรงมีพระวิริยะ อุตสาหะ ที่หวังให้ราษฎรพบกับความสุขในการดำเนินชีวิต ภาพเหล่านี้ล้วนประทับใจตราตรึงใจในดวงจิตของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พระองค์ทรงไว้ซึ่งพระราชจริยวัตรอันงดงามด้วยทศพิธราชธรรม

ในท้องที่ต่างๆ ได้เห็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายหลายแห่ง เกิดความคิดขึ้นว่า เหตุใดหนอพระองค์จึงทรงสามารถมีพระราชดำริในโครงการต่างๆ ได้มากมายถึงเพียงนี้ ภายหลังก็ได้ทราบว่ก็ด้วยพระปรีชาสามารถอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั่นเอง ที่ทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมาย พระปรีชาสามารถที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็คือพระปรีชาสามารถด้านการเกษตร และด้านเศรษฐกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ก็สืบเนื่องจากพระปรีชาสามารถในด้านนี้เกือบทั้งสิ้น

พระปรีชาสามารถด้านการเกษตรก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครอบคลุมทั้งด้านดิน น้ำ ลม ไฟ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินด้านดิน ก็ได้แก่การแก้ไขปัญหาดินถูกชะล้างพังทลายโดยการใช้หญ้าแฝก การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวด้วยการแก้กลังดิน และการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรมด้วยวิธีการต่างๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินด้านน้ำ ก็ได้แก่การกำเนิดฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยแล้ง โครงการแก้มลิงเพื่อป้องกันน้ำท่วม ตลอดจนการแก้ปัญหาน้ำเน่าด้วยโครงการน้ำดีไล่น้ำเสีย โครงการกรองน้ำด้วยผักตบชวา และกั้นน้ำขังพัฒนา ด้านลม พระองค์ก็ทรงนำลมมาใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำในชั้นบรรยากาศหรือฝนเทียม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินด้านไฟ ก็ได้แก่การนำเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า และนำผักตบชวา และแกลบอัดแท่งมาทำเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเกษตร

พระปรีชาสามารถของในหลวงของเราด้านเศรษฐกิจก็ได้แก่การที่พระองค์ทรงมีพระบรมราโชวาทในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง อันมีแนวคิดที่แบ่งที่ดินออกเป็นส่วนๆ เพื่อทำกิจการต่างๆ คือ สระน้ำ ๓๐% นาข้าว ๓๐% พืชสวน พืชไร่ ๓๐% และที่อยู่อาศัยอีก ๑๐% แนวคิดนี้มุ่งหวังให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก และดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่ายเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งกัน ราษฎรที่ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระองค์ล้วนประสบแต่ความสุข ไม่มีหนี้สิน อีกทั้งยังมีผลผลิตมากมายหลายชนิดพอเลี้ยงตัวเองได้อย่างมีความสุขในหลวงของฉันทมิได้ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการเกษตรและเศรษฐกิจเท่านั้น พระองค์ยังทรงมี

พระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ อีกมากมาย เช่น ด้านการดนตรี จิตรกรรม ประติมากรรม การกีฬาและงานช่าง

พระปรีชาสามารถด้านดนตรีของพระองค์ก็ได้แก่การที่พระองค์ทรงสามารถใช้เครื่องดนตรีประเภทต่างๆ บรรเลงเพลงทั้งที่มีโน้ตและไม่มีโน้ตร่วมกับนักดนตรีระดับโลกได้อย่างสง่างามไพเราะ ยากที่จะลืมเลือนได้ และพระองค์ยังทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงต่างๆ เช่น เพลงแสงเทียน เทวาคู่ฝัน แก้วตาขวัญใจ เมื่อโสมส่อง หรือเพลงพรปีใหม่ ล้วนไพเราะยิ่งนัก และประทับใจผู้ฟังอย่างไม่รู้จักเสื่อมคลาย

พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพ กล่าวคือ เมื่อพระองค์เสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องถิ่นต่างๆ จะทรงสหายกล้องถ่ายรูปอยู่เป็นประจำ เพื่อถ่ายภาพปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของชาวบ้าน เพื่อพระองค์จะได้นำไปแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และพระองค์ยังทรงถ่ายรูปพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานให้แก่ราษฎรของพระองค์อีกด้วย

พระปรีชาสามารถด้านการกีฬา และงานช่างก็คือ ทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง และทรงเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเรือใบระดับนานาชาติ ในกีฬาแหลมทอง ทรงได้รับรางวัลชนะเลิศ ไม่เพียงแต่พระปรีชาสามารถของในหลวงเท่านั้นที่ประทับใจฉันและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ด้านพระราชจริยวัตรของพระองค์ก็งดงามจับใจอย่างยิ่งด้วย

ตลอดระยะเวลา นับตั้งแต่ในหลวงของฉันทันต์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ อาจกล่าวได้ว่า "ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก" ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อประกอบพระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวง เพื่อพสกนิกรของพระองค์

พระราชจริยวัตรทุกประการของในหลวงที่ก่อปรไปด้วยทศพิธราชธรรม อีกทั้งพระบรมราโชวาทที่ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแต่ละครั้ง ก็เปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ ล้วนซาบซึ้งตราตรึงในใจอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นเหตุที่เตือนเหนือกเกล้าเหนือกระหม่อมอย่างยิ่ง พวกเราจะนำเอาพระบรมราโชวาทของในหลวงน้อมใส่เกล้าใส่กระหม่อมยึดถือพระราชจริยวัตรของพระองค์เป็นแบบอย่าง เพื่อนำไปปฏิบัติตามพระราชประสงค์ของพระองค์ที่จะให้แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทองที่เปี่ยมไปด้วยความสุขเกษมศานต์

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำเสนอเรื่องพ้อหลวงของแผ่นดิน

“เราจะครอง แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการไว้ว่าดังนี้ และจากวันนั้นจนถึงวันนี้ ท่านทรงงานหนักเพื่อประเทศไทย เพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดเวลา ไม่ว่าจะลำบากเท่าใด จะเป็นสถานที่ที่ทุรกันดารเพียงใด มีความอันตรายแค่ไหน แต่หากเป็นสถานที่ที่ซึ่งมีประชาชนที่ประสบความทุกข์ ความลำบาก ท่านก็ไม่รีรอที่จะเสด็จไปหาประชาชนของท่าน ท่านยอมเหนื่อย ยอมลำบาก เพียงเพราะต้องการให้ประชาชนของท่านได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องลำบาก

เมื่อไรพวกเราคนไทยถึงจะมีจิตสำนึกและคิดกันได้เสียที พ้อหลวงของ เราทรงทำทุกอย่างเพื่อพวกเรา ท่านทรงใช้ชีวิตอย่างพ้อเพียง ถ้าเคยได้อ่านเกี่ยวกับท่านมาบ้างคงจะรู้ว่าท่านนั้นทรงประหยัดมากเพียงใด คุณเคยเห็นรูปยาสีพระทนต์ของท่านรีเปล่า? เคยเห็นรูปรถส่วนพระองค์หรือไม่? แล้วถ้าย้อนกลับมาดูที่ประชาชนของท่าน คนไทยปัจจุบันเห็นแก่ตัว น้ำที่เรียกว่าน้ำใจเริ่มแห้งขึ้นทุกเมื่อเชียววัน ทุกๆ องค์กรรมีแต่การโกงกินกันเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงส่วนรวม ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัดทรัพยากร เช่น ฆ่ากันทุกวัน ปากของทุกคนพูดแต่เพียงว่ารักในหลวง รักในหลวง แต่คนที่พูดแล้วแสดงออกจริงๆ ถ้าสู่มคน

มาซักล้านคน จะมีถึง ๑๐๐ คน รีเปล่า ยังไม่แน่ใจเลย คุณรักและบูชาในหลวงกันก็เป็นสิ่งดี แต่ท่านไม่ได้ต้องการให้พวกเราบูชาท่าน ท่านต้องการให้พวกเราทำตามท่าน

หลายคนคงรู้แล้วว่าท่านต้องเสียดพระเนตรข้างขวาไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อมีพระชนมายุเพียง ๒๐ พรรษา แล้วลองนึกดูว่า มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งต้องทรงงานหนักในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของปวงชนชาวไทยโดยมองเห็นเพียงพระเนตรข้างซ้ายข้างเดียวมาตลอดเวลา แม้กระทั่งวันที่พระองค์ทรงกำลังจะเข้าห้องผ่าตัดกระดูกสันหลังในอีก ๕ ชั่วโมง (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙) ยังทรงรับสั่งให้ข้าราชการบริพารไปติดตั้งคอมพิวเตอร์เดินสายออนไลน์ไว้ เพราะกำลังมีพายุเข้าประเทศ พระองค์จะได้มอนิเตอร์ เมื่อน้ำท่วมจะได้ช่วยเหลือทัน พ่อหลวงของพวกเราคนไทย ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยและคอยคิดถึงประชาชนของท่านตลอดเวลา

ส่วนหนึ่งจากบทความสิบสองปีที่ผ่านมา..... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรหนักด้วยโรคหัวใจเพราะทรงงานหนักเกินไป ในขณะที่เดียวกัน สมเด็จพระราชชนนีก็ทรงพระประชวรหนักอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราชเช่นกัน ยังจำรูปในหนังสือพิมพ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระราชชนนีไม่กี่วันหลังจากการผ่าตัดใหญ่ถวาย พระหัตถ์ข้างหนึ่งกุมอยู่ที่พระอุระ และในพระหัตถ์อีกข้างหนึ่งทรงถือม้วนแผนที่กรุงเทพฯ เพราะน้ำกำลังท่วมกรุงอยู่ เราสร้างค่านิยมผิดๆ ว่าคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มีเงินมากที่สุดเราโกงทุกครั้งที่มีโอกาสเราเรียกร้องประชาธิปไตยโดยคิดถึงแต่ “สิทธิ” แต่ลืมคำว่า “หน้าที่” เรากำลังฆ่ากันเองทุกวันในภาคใต้เราสร้าง “กฎหมาย” ให้เหนือ “กฎหมาย” เราเดินขบวนประท้วงในทุกอย่างที่เราไม่เห็นด้วยเราก้าวร้าวต่อกัน เราแตกแยกกันและทั้งโลกกำลังจับตามอง

เร ร า อ ู

เราเคยหยุดคิดกันบ้างไหมว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา จะทรงเสียดพระทัยเพียงใด?

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำเสนอเรื่องเรารักนายหลวง

วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกๆ ปี ไม่ว่าจะผ่านมาก็ปี หรือจะนับไปอีกก็ปี ก็ไม่มีใครสักคนที่จะลืมเลื่อนไปได้ว่า วันนี้เป็นวันอะไร ขอให้เรากุมใจมากที่สุด และทำตนเป็นคนดี นำพระบรมราโชวาทของในหลวงมาดำเนินชีวิตให้ดีต่อไป ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นมากกว่าพระเจ้าแผ่นดิน เราคนไทยโชคดีมากกว่าประเทศใดในโลกที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทรงทรงงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยมิได้รับสิ่งใดตอบแทนเลย คนไทยทุกคน งานของท่านก็คือ กำเนิดฝนหลวง เมื่อทรงสัมผัสความทุกข์ซบซ้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากเรื่องของ “น้ำ” อันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้บิด นั้นมีพระชนมพรรษาเพียง ๒๘ พรรษา และเพิ่งเสด็จพระราชดำเนินอีสานครั้งแรกในพระชนมชีพ ก็ทรงเผ่าครุ่นคิดถึงแต่วิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้ชาวอีสานปัญหาที่ขัดแย้งกันเอง เมื่อมีน้ำ น้ำก็มากไปท่วมป่าจากภูเขาไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งไว้ได้แตเมื่อน้ำหมดก็แห้งแล้งอย่างที่สุดเพราะไม่มีฝนตกลงมาทรงบันทึกไว้ว่า “ต้องสร้างเขื่อนเล็กๆ (Check dams) จำนวนมาก ตามลำธารที่ไหลลงมาจากภูเขาต่างๆ จะช่วยให้กระแสน้ำค่อยไหลอย่างสม่ำเสมอ ถ้าเป็นไปได้ควรสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเล็กๆ สิ่งนี้จะแก้ไขปัญหาแห้งแล้งได้ ในฤดูฝนน้ำจะถูกเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำและจัดสรรน้ำให้ในฤดูแล้ง” ส่วนปัญหา เรื่องฝนแล้งนั้น ได้เห็นคุณอุ้มพัก และพบว่ามีเมฆจำนวนมาก แต่เมฆเหล่านั้นพัดผ่านพื้นที่แห้งแล้งไป วิธีแก้ไขอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เมฆเหล่านั้นตกลงมาในท้องถิ่นนั้น ความคิดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการทำฝนเทียม

ฝนหยาดแรก อีก ๑๗ ปีต่อมา “ฝนเทียม” ตามพระราชดำริในวันเสด็จฯ เยี่ยมอีสานก็กลายเป็น ฝนหลวง ที่หยาดลงมาสร้างความชุ่มฉ่ำทั้งแผ่นดินครั้งแรก ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕ วันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนสาธิตการทำฝนด้วย พระองค์เอง จนเกิด “ฝนหลวง” ตกลงมาเป็นผลสำเร็จ ทำฝนเทียมทั่วประเทศด้วยพระองค์เองทรงต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้ราษฎรได้มี “น้ำ” เพราะ “การมี

น้ำ” นั้นหมายความถึง การมีชีวิต ในหลวงของเราทำอะไรอีกมากมายให้กับประชาชน เชื่อว่าทุกชีวิตต้องการน้ำ ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น คน หรือ พืช หรือ สัตว์ ดังนั้นให้ถามตนเองว่าทำอะไรเพื่อนายหลวงบ้างหรือยัง หากยังให้รีบทำซะเพราะเวลาของเรามีน้อยมาก และให้ฐานะตัวแทนของคนไทย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ นำเสนอเรื่องพ่อของแผ่นดิน

พ่อบอกพ่อสอนเราหลายอย่าง เว้นอยู่อย่างเดียวกับพ่อไม่เคยบอก ก็คือ “ให้เราทุกคนรักพ่อ” แต่เรารู้สึกด้วยหัวใจเราเองจากสิ่งที่พ่อทำ เราเคยสงสัยริบเลว่า ทำไมเราเกิดมาต้องมีพ่อทั้งสองคน? ซึ่งเราทุกคนชาวไทยมีพ่อคนนี้เป็นพ่อเหมือนอย่างเรา พ่อที่เราพูดถึงอยู่นี้ก็คือ ก็คือ พ่อหลวงของทุก ๆ คน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านทรงเป็นมากกว่าพระมหากษัตริย์ เพราะทรงเป็นพ่อ และทรงเป็นมากกว่าพ่อ และทรงให้มากกว่าชีวิต พ่อคนเป็น ผู้คิด ผู้สร้าง หลั่งน้ำใจเพื่อใช้ชีวิตให้เรารู้จักเพียงพอ ให้เรารู้จักผูกผัน ตามเส้นทางชีวิตของพ่อ ในหลวงของเราทรงงานหนักมาโดยตลอด สิ่งที่พ่อทำก็เพื่อความสุขของประชาชนชาวไทย พ่อหลวงเข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงห่วงใยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สอนให้เราบริหารจัดการ ให้อยู่อย่างพอเพียงตามอัตภาพของแต่ละคน เมื่อน้ำท่วมก็หยิบยื่นความช่วยเหลือมาโดยตลอด และเมื่อเกิดภัยแล้งพระองค์ก็ทรงมีโครงการฝนเทียม เพื่อแก้ไขภัยแล้งให้กับประชาชนชาวไทย เพื่อให้มีน้ำใช้ น้ำบริโภค น้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ทำให้ประชาชนมีอยู่มีกิน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สิ่งที่พ่อทำก็เพื่อความสุขสบายของลูก ๆ ของพระองค์ พ่อทรงเหนื่อยเรารู้ได้ แต่พระองค์ไม่เคยตรัสเลยสักคำว่า “เหนื่อย” จนบางครั้งเราก็อัดคิดไม่ได้ว่า เราทำงานยังรู้สึกเหนื่อย แล้วพ่อหลวงละทรงงานมากกว่าเราเป็นล้านเท่า พ่อจะเหนื่อยสักแค่ไหน พ่อเคยพักบ้างไหม เพราะที่เราเห็นกันทุกวัน พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย วันหนึ่ง ๆ ต้องเสด็จไปไม่รู้กี่ที่ สิ่งที่พ่อทำ พ่อให้เรา มันบรรยายไม่ถูก แต่เชื่อว่าลูก ๆ ทุกคนรับรู้มันด้วยใจ จะมีลูกคนไหนในผืนแผ่นดินไทยนี้ที่จะไม่รักพ่อบ้าง? เพราะสิ่งที่เราเห็นมันก็ยืนยันได้ว่า พ่อรักลูกทุกคนอย่างหาที่สุดไม่ได้ พ่อทรงสอนให้รักตัวเอง ตั้งแต่การใช้ชีวิตที่ถูกที่ชอบ พ่อมีธรรมะ การประกอบสัมมาอาชีวะ การรู้จักความพอเพียงและพอดี รักที่พระองค์ทรงสอนให้รักคนอื่น(พี่น้องร่วมแผ่นดิน) โดยปราศจากอคติ และไม่คำนึงถึงความแตกต่าง ไม่ว่าจะด้วยเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม แม้กระทั่งลัทธิทางการเมือง รักพ่อที่ทรงสอนให้รักธรรมชาติ รักป่าไม้ รักต้นน้ำลำธาร รักผืนดิน รักสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสัตว์ต่าง ๆ พวกเรารักพ่อหลวงก็เพราะพระองค์ทรงสอนให้รักและภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย ในชาติไทยที่มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ พระบารมีที่เกิดจากน้ำพระราชหฤทัย น้ำพักน้ำแรง มันสมอง หยาดเหงื่อ ของพระองค์

พวกเราภูมิใจและดีใจที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อหลวง สิ่งที่ลูกจะตอบแทนให้พ่อ มันคงเทียบเท่ากับสิ่งที่พ่อ ทำให้ลูกไม่ได้ แต่ขอสัญญาว่าจะเป็น “คนดี” ให้พ่อภูมิใจ จะเดินตามเส้นทางของพ่อและลูกจะขอเป็นข้าฯ ฝ่าพระบาทของพ่อทุกชาติไปวันนี้

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑,๒ และนิคมสหกรณ์ นำเสนอเรื่องพ่อของแผ่นดิน

อันที่จริงเราชื่อ “ภูมิพล” ที่แปลว่า “กำลังของแผ่นดิน” แม่ก็อยากให้เราอยู่กับดิน เมื่อฟังคำพูดแล้วกลับมาคิด ซึ่งแม่คงจะสอนเราและมีจุดมุ่งหมายว่าอยากให้ติดดินและอยากให้เราทำงานให้แก่ประชาชน” ... จากพระราชดำรัสของในหลวงข้างต้น ทำให้ระลึกอยู่เสมอว่า ตั้งแต่วินาทีแรกที่เฝ้าหลวงทรงอุทิศตนเป็น “ภูมิพล” ผู้เป็นพลังของแผ่นดินที่พร้อมด้วยทศพิธราชธรรม พระองค์ก็ทรงปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่ด้วยดีเสมอมา พระองค์ทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อดินก้อนเล็กๆ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอย่างพวกเรา ทรงเป็นทุกอย่าง เป็นพ่อที่ลำบากตรากตรำ สละร่างกายดูแลลูกๆ ด้วยความรัก โดยมีได้คำนึงถึงว่าราษฎร

ของพระองค์จะเป็นใครมาจากไหน เชื่อชาติใด เพราะพระองค์ทรงยึดมั่นในปณิธานในการที่จะรวมดินก้อนเล็กๆ ในแผ่นดินนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

เมื่อกล่าวถึงในหลวง สิ่งที่นึกถึงเป็นอันดับแรก คือ กษัตริย์นักพัฒนา ภาพที่ฉันเห็นบ่อยครั้งตามสื่อต่างๆ เป็นภาพที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารทั่วราชอาณาจักร ภาพที่เหล่าพสกนิกรชาวไทยคอยต้อนรับการเสด็จฯ มาของพระองค์ด้วยหัวใจ ภาพธงไตรรงค์ของเหล่าราษฎรที่โบกสะบัดพร้อมด้วยรอยยิ้มและร้องไห้ด้วยความปลื้มปิติ และภาพที่พระองค์ทรงหลังพระเสโทในขณะที่ทรงงาน เป็นภาพที่ได้ประทับอยู่ในใจของฉันและปวงชนชาวไทยตลอดมา แต่ถึงแม้พระองค์จะทรงงานหนักเพียงใด พวกเราก็สามารถเห็นรอยยิ้มพระสรวลปรากฏอยู่บนพระพักตร์ที่เกิดความสุขของพระองค์ ที่ทรงได้ทอดพระเนตรเห็นพสกนิกรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

การที่ในหลวงได้เสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอเป็นเวลายาวนาน ทรงได้สัมผัสความรู้สึกทุกข์ยาก จึงทำให้พระองค์ทรงเข้าใจปัญหาต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง จากนั้นพระองค์ก็ทรงใช้พระปรีชาสามารถในการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ เหล่านั้น โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม ด้วยการก่อตั้งโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ อาทิ “โครงการฝนหลวง” เป็นการทำฝนเทียมเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อการทำเกษตรกรรมและการใช้สอยในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังมี “โครงการหญ้าแฝก” ซึ่งเป็นโครงการแก้ปัญหาดินที่ถูกชะล้างจากฝน โดยการยึดหน้าดินทำให้ดินกักเก็บน้ำได้มากขึ้น “โครงการแก้มลิง” เพื่อช่วยในการระบายน้ำท่วมจากพื้นที่ตอนบนโดยใช้หลักการน้ำไหลทางเดียว “โครงการแก้มลิงดิน” แก้มลิงดินที่มีสภาพเป็นกรด เพื่อให้เกษตรกรสามารถ นำดินไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกต่อไป เป็นต้น นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงริเริ่มและเชื่อมั่นใน “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้พสกนิกรชาวไทยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เพื่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ให้มีความเจริญที่ไม่ฉาบฉวย แต่มีความยั่งยืนตลอดไป

ดังที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า สำหรับในหลวงแล้ว ความสุขของราษฎรชาวไทยทั้งหมดนั่นคือ ความสุขของพระองค์ และสิ่งที่พวกเราทุกคนควรกระทำ ก็คือตอบแทนพระองค์ท่านที่ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อพวกเรามาตลอดชีวิตบ้าง ไซ้หรือไม่? แล้วทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในปัจจุบัน จึงได้ขัดต่อปณิธานของพ่อในเรื่อง “ความสามัคคี” ยิ่งนักเล่า? ... อยากเห็นชาวไทยทุกคนรักประเทศชาติ และมีความสมัครสมานสามัคคี กระทำตนเป็นดังดินก้อนเล็กๆ ๆ หลากหลายสีที่รวมเป็นแผ่นดินเดียวกัน เป็น สีเดียวกัน เป็นดินที่สร้างประโยชน์ให้แก่แผ่นดินสยามแห่งนี้ ให้สมกับที่ “พ่อของแผ่นดิน” ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอมาในวันพ่อปีนี้ ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยทุกคนร่วมกันสร้างความสามัคคี ร่วมกันกระทำความดี ฉันแน่ใจว่าความดีของพวกเราชาวไทยจะรวมกันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เปรียบเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดแด่พระองค์ท่าน ส่วนพวกเราก็จะขอตั้งปณิธานว่าจะปฏิบัติตัวเป็นคนดีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และจะเดินตามรอยเท้าพ่อตลอดไป

จากการใช้เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงเกิดปณิธานในการส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็นการทำดีเพื่อพ่อ ดังนี้

๑. ฉันจะทำงานในหน้าที่ของฉันด้วยหัวใจ มิใช่ทำตามหน้าที่เท่านั้น แม้ว่าสิ่งที่ฉันทำอาจจะดูเล็กน้อยไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมาย แต่ฉันก็ภูมิใจที่ได้ทำสิ่งที่พ่อทำ
๒. การทำความดีคำนี้สำหรับฉันก็คือ ทุก ๆ การกระทำที่ทำให้ตัวเรามีความสุขใจ เกิดผลดีต่อตนเองและคนรอบข้าง เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ
๓. จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยมีเป้าหมายสำคัญในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์เกษตรกร ให้มีความอยู่ดี กินดี มีสันติสุข

๔. ฉันจะปฏิบัติราชการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคม ส่วนรวม และประเทศชาติเป็นสำคัญ ใช้งบประมาณของประเทศให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

๕. การทำงานไม่ใช่เพียงแต่ให้บรรลุตามเป้าหมายเพียงอย่างเดียว ต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ ผลกระทบ โดยให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และควบคุมไม่ให้เกิดผลเสีย หรือเกิดน้อยที่สุดด้วย

๖. การทำงานส่งเสริมสหกรณ์นั้น นอกจากจะกำกับ ดูแล สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ แล้ว เราต้องให้ความสำคัญกับเกษตรกร ประชาชน ชุมชนด้วย ต้องให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือตามสมควรด้วย

ภาคผนวก

รายชื่อคณะผู้จัดทำ

๑. นายอชฌา สุวรรณนิตย์	สหกรณ์จังหวัดตาก	ประธานการจัดการความรู้
๒. นายนรสีห์ สุตวิสัย	ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์แม่สอด	ที่ปรึกษา
๓. นายสืบสาย ผลสมบุญ	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒	หัวหน้า KM TEAM
๔. นางสาวเอมอร จันทร์เป็งผัด	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑	หัวหน้า KM TEAM
๕. นายอนุศักดิ์ ศิริรัตน์	เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน	KM TEAM
๖. นายณรงค์ อุดมลาภ	เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน	KM TEAM
๗. นายธวัชชัย ชัดิครุฑ	เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน	KM TEAM
๘. นายเก่งศักดิ์ มงคล	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	KM TEAM
๙. นางสาวชนิศา ชื่นชมบุญ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	KM TEAM
๑๐. นางสาวอัญญารัตน์ มั่นภักดี	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	KM TEAM
๑๑. นางสาววรลักษณ์ โพธิศาสตร์	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	KM TEAM
๑๒. นางนัฐมน แวนจันทร์	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	KM TEAM
๑๓. นายสมควร ธิศักดิ์	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	KM TEAM
๑๔. นายชู ยิ่งวิริยะชัย	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	KM TEAM
๑๕. นายวีรภัทร เณรศาสตร์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	เลขานุการ
๑๖. นางสินีนารถ อ่อนนวล	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวอรุณี เวรุมาศย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอชฌา สุวรรณนิตย์	สหกรณ์จังหวัดตาก
๒. นายนรสีห์ สุตวิสัย	ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์แม่สอด
๓. นางทับทิม ยอดกุศล	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
๔. นายพัลลภ ชันมณี	ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
๕. นางผ่องศรี รวมสุข	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
๖. นางสาวนภาพรรณ ตาทิพย์	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
๗. นางสาวเอมอร จันทร์เป็งผัด	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑

๘. นายสืบสาย ผลสมบุรณ์	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒
๙. นายวีรภัทร เณรศาสตร์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
๑๐. นายอนุศักดิ์ ศิริรัตน์	เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
๑๑. นายธวัชชัย ชัดิครุฑ	เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
๑๒. นางสาวสินีนารถ อ่อนนวล	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
๑๓. นางสาวชนิศา ชื่นชมบุญ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
๑๔. นางสาววิลาสินี พวงพุ่ม	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
๑๕. นางสาวอัญญารัตน์ มั่นภักดี	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
๑๖. นางสาวพิมพ์ภา ครามสูงเนิน	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
๑๗. นางสาวเบญจวรรณ หน่อชัยวงศ์	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
๑๘. นายชู ยี่งวิริยะชัย	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
๑๙. นางสาววรรลภักดิ์ โปธิศาสตร์	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
๒๐. นางปาริยา วรรณประสพ	พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.๓
๒๑. นางสาวอรุณี เวรมาสัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๒. นางสาวปิ่นมณี อินตะ	นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
๒๓. นางปิยพร อิมเอิบสิน	นักวิชาการสหกรณ์
๒๔. นายเอกรินทร์ ปวงฟู	นักวิชาการสหกรณ์
๒๕. นางสาวสุพร พูลเกษม	นักวิชาการสหกรณ์
๒๖. นางสาวประวีณา วิจิตรานนท์	นิติกร
๒๗. นางสาววาสนา ศรีข้า	เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
๒๘. นางศิริรัตน์ ต้นคำแดง	เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
๒๙. นางสาววรรณิ พลม่น	เจ้าพนักงานธุรการ
๓๐. นางสาวณัชชา เสือบุญมี	เจ้าพนักงานธุรการ
๓๑. นางสาวพนิตนันท์ สุขคตะ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๓๒. นางสาวเบญจวรรณ สระสำอาจ	นักจัดการงานทั่วไป
๓๓. นายศิริวิทย์ ลังกาวงค์	เจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
